

Embyrean Cam Ranh Beach Resort là khu nghỉ dưỡng giải trí hàng đầu thế giới năm 2023

15:51 16/01/2024

Tác giả: Đang cập nhật

The Embyrean Cam Ranh Beach Resort tại Khánh Hòa đã được vinh danh ở hạng mục giải thưởng danh giá "Khu nghỉ dưỡng giải trí hàng đầu thế giới 2023" (World's Leading Leisure Resort 2023).

Tại lễ trao giải World Travel Awards 2023 (WTA) - giải thưởng du lịch hàng đầu thế giới, được ví như giải "Oscar" của ngành du lịch vừa được tổ chức tại Dubai, UAE, nhiều điểm đến tại trong ngành du lịch Việt Nam đã dành được những giải thưởng quan trọng. Trong đó, The Embyrean Cam Ranh Beach Resort, được xem là một điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu tại Khánh Hòa, Việt Nam đã được vinh danh ở hạng mục giải thưởng danh giá "Khu nghỉ dưỡng giải trí hàng đầu thế giới 2023" (World's Leading Leisure Resort 2023).



Đại diện The Embyrean Cam Ranh Beach Resort tại lễ trao giải World Travel Awards 2023_Ảnh: PV

The Embyrean Cam Ranh Beach Resort có vị trí tại bãi biển Bãi Dài, Cam Ranh - một trong 10 bãi

biển đẹp nhất thế giới do Tạp chí National Geographic (US) bình chọn. Nơi đây từ lâu đã trở thành điểm đến du lịch của rất nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế bởi vẻ đẹp tuyệt vời của cảnh quan tự nhiên với những bãi cát phân tầng độc đáo, sở hữu loại cát sapphire hiếm có mà nước biển tại đây quanh năm luôn trong xanh như ngọc mang đến nét đẹp riêng mà không bãi biển nào có được.

Không chỉ nổi tiếng với những tòa khách sạn có kiến trúc uốn cong mềm mại hình tổ yến độc đáo và chất lượng dịch vụ đẳng cấp 5 sao, mà The Empyrean Cam Ranh Beach Resort còn được biết đến là điểm đến nghỉ dưỡng, giải trí đa trải nghiệm khác biệt tại khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh. Nằm trong khuôn viên của tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí The Arena Cam Ranh có quy mô lên đến 29,3 ha, sở hữu hơn 500m mặt biển Bãi Dài, cùng hàng loạt tiện ích nghỉ dưỡng, giải trí hấp dẫn như Arena Town - Phố đi bộ đầu tiên tại Cam Ranh, đài nhạc nước lung linh dài hơn 170m, sông lười, hệ thống hồ bơi vô cực view biển rộng lớn, khu thể thao bãi biển, quảng trường biển, quảng trường trung tâm, phòng hội nghị, Gym&Spa, đặc biệt là sự xuất hiện của phiên bản thứ 2 bức tượng tình nhân “Ali và Nino”, một trong những tác phẩm điêu khắc lãng mạn nhất thế giới, The Empyrean Cam Ranh Beach Resort hứa hẹn sẽ là một điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi đến với Khánh Hòa.



Toàn cảnh The Empyrean Cam Ranh Beach Resort_Ảnh: ĐVCC.

"World Travel Award là một trong những giải thưởng danh giá nhất trong ngành công nghiệp du lịch thế giới, và việc The Empyrean Cam Ranh Beach Resort giành được danh hiệu "World's Leading Leisure Resort 2023" là một minh chứng cho sự cam kết không ngừng của chúng tôi trong việc cung cấp trải nghiệm nghỉ dưỡng tuyệt vời nhất cho khách hàng. Chúng tôi rất tự hào và vô cùng biết ơn khi được vinh danh bởi World Travel Award. Đây là một thành công lớn không chỉ đối với chúng tôi mà còn là niềm tự hào của cả đội ngũ nhân viên tận tâm tại The Empyrean Cam Ranh Beach Resort", bà Hà Thị Phương Thảo, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Trần Thái Cam Ranh, đại diện chủ đầu tư The Empyrean Cam Ranh Beach Resort chia sẻ.

Cũng tại lễ trao giải World Travel Awards 2023 tại Dubai, Việt Nam được vinh danh là "Điểm đến di sản hàng đầu thế giới 2023". Nhiều doanh nghiệp du lịch, điểm đến tại Việt Nam cũng được vinh danh trong lễ trao giải chung cuộc World Travel Awards 2023. Đáng chú ý là công ty Vietravel nhận giải "Nhà điều hành tour hàng đầu thế giới 2023", lần thứ 7 liên tiếp kể từ năm 2017. Khu du lịch Sun World Fansipan Legend ở Lào Cai nhận "cú đúp" giải thưởng là "Khu du lịch văn hóa hàng đầu thế giới 2023" và "Khu du lịch có phong cảnh thiên nhiên hàng đầu thế giới 2023".

Năm nay, giải thưởng quan trọng trong được trao cho Maldives - "Điểm đến hàng đầu thế giới 2023". Jamaica đã nhận được 2 giải thưởng "Điểm đến dành cho gia đình hàng đầu thế giới" và "Điểm đến du thuyền hàng đầu thế giới". Qatar cũng giành 2 giải thưởng là "Điểm đến du lịch thể thao hàng đầu thế giới" và "Điểm đến du lịch kinh doanh hàng đầu thế giới".

Thanh Bình

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/embyrean-cam-ranh-beach-resort-la-khu-nghi-duong-giai-tri-hang-dau-the-gioi-nam-2023>